

# Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

ThS VŨ THỊ THANH TÌNH

Học viện Tài chính; Email: tinh.hvtc11@g.mail.com

Nhận ngày 04 tháng 8 năm 2020; chấp nhận đăng tháng 9 năm 2020.

**Tóm tắt:** Là người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh hết sức chú trọng tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng thực sự là Đảng của đạo đức và văn minh. Với tư tưởng biện chứng “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Người đặc biệt quan tâm đến vai trò và tầm quan trọng của đạo đức cách mạng đối với công tác xây dựng Đảng. Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15.6.2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây được xem vừa là nội dung, vừa là giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về đạo đức nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

**Từ khóa:** tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng về đạo đức.

**Abstract:** As the founder and leader of Vietnam's Communist Party, Ho Chi Minh paid great attention to the construction and reform of the Party so that the Party can truly represent morality and civilization. With the dialectical thought of “enhancing revolutionary ethics, wiping out individualism”, He paid special attention to the role and importance of revolutionary ethics to the construction of the Party. Comprehending and applying Ho Chi Minh's thought in the cause of innovation, Vietnam's Communist Party passed Directive 05-CT/TW on 15th June 2016 about advancing on learning and following Ho Chi Minh's thought, morality and style. This is both the content and method to increase the quality of moral construction of the Party to meet the requirements of national renovation and development.

**Keywords:** Ho Chi Minh's thought, morality, style; moral construction of the Party.

## 1. Thực trạng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những thành tựu đạt được:

*Về nhận thức:* Trong các văn kiện Đại hội, Đảng đều nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng, đặc biệt là coi trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên. Từ Đại hội X (2006), Đảng đã mở cuộc vận động *Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh* gắn với Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07.11.2006 của Bộ Chính trị với mục đích: “Tạo ra sự chuyển

biến mạnh mẽ trong Đảng và trong xã hội về ý thức tu dưỡng, rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội”<sup>(1)</sup>. Đại hội XI, Đảng đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức mở rộng thêm nội dung, gắn với tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, bám sát điều kiện thực tế, phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại



biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó khẳng định: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”<sup>(2)</sup>. Như vậy, trải qua hơn 30 năm đổi mới và phát triển đất nước, Đảng nhận thức ngày càng đầy đủ và hoàn thiện về vị trí, vai trò của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

*Về thực tiễn:* Trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016), đặc biệt là giai đoạn 2016-2019, việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện, đồng bộ trên các mặt: việc tổ chức xây dựng và học tập chuyên đề hằng năm nghiêm túc, thiết thực; đổi mới sáng tạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Kết quả là việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Mặt khác, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề đã đạt được những kết quả tích cực trong nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Nội dung gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với

việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XI, XII đã góp phần thiết thực vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở quan điểm Hồ Chí Minh về các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng, Đảng tiếp tục nhấn mạnh thực hiện các nội dung: đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả; tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, thực chất<sup>(3)</sup>.

Khái quát lại, những thành tựu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên cả nước được thể hiện khá rõ ở báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). “Báo cáo PCI-2019 cho thấy những xu hướng tích cực trong cải cách hành chính ở cấp địa phương, đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ này. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI-2019 có điểm trung vị cao nhất từ trước tới nay. Xu hướng hội tụ, thu hẹp sự cách biệt trong chất lượng điều hành giữa các tỉnh, thành phố rất rõ. Sự năng động, sáng tạo của chính quyền cấp tỉnh gia tăng, công tác giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp có nhiều tiến bộ, môi trường kinh doanh bình đẳng hơn, tính minh bạch được cải thiện, cơ chế pháp lý và an ninh trật tự được củng cố. Đặc biệt chi phí không chính thức của doanh nghiệp tiếp tục giảm”<sup>(4)</sup>.

Như vậy, đối với công tác xây dựng Đảng về đạo đức, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW (07.11.2006), Chỉ thị 03-CT/TW (14.11.2011), Chỉ thị 05-CT/TW đã tạo ra những chuyển biến tích cực về đạo đức cách mạng của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; trung thành với Cương lĩnh, đường



lối, Điều lệ Đảng; có ý thức học tập, rèn luyện, tu dưỡng nâng cao đạo đức cách mạng; có lập trường, thái độ kiên quyết đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng và luôn cảnh giác, chủ động đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Đảng và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ cấp chiến lược luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu, là tấm gương sáng về đạo đức, phong cách của cấp ủy, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Vì vậy, phẩm chất, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW còn có những hạn chế như: hiệu quả của Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra: chưa phát huy hết tác dụng, sáng tạo trong phương pháp tuyên truyền thực hiện; trách nhiệm nêu gương của không ít người đứng đầu, cán bộ chủ chốt chưa cao. Thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng còn chiếu lệ, hình thức, dẫn đến chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng yếu kém; công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên. Công tác tự phê bình và phê bình thiếu thực chất. “Xây” ở nhiều nơi chưa gắn liền với “chống”. Nhiều nơi còn nể nang, né tránh trước những sai phạm ở cấp mình. Nhiều việc còn đợi cấp trên tham gia chỉ đạo. Chưa phát huy được tối đa tính tích cực của nhân dân trong đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá của thế lực thù địch.

## **2. Giải pháp nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

*Thứ nhất, nhóm giải pháp đối với Đảng.*

*Một là, thực hiện tốt nội dung xây dựng đạo đức trong Đảng bằng việc thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững chế độ sinh hoạt đảng. Trên cơ sở đặt công tác xây dựng Đảng về đạo đức ngang tầm với các công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đại hội*

XII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đó là: “Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Tập trung thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm”<sup>(5)</sup>. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà công tác xây dựng Đảng đang hết sức chú trọng thực hiện với hàng loạt các Nghị quyết và các chuyên đề học tập hàng năm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong khi triển khai các đợt học tập này thì việc thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cần được quán triệt sâu rộng, đồng bộ, nghiêm khắc trong từng đơn vị, từng chi bộ đảng để mang lại hiệu quả cao trong thay đổi nhận thức, việc làm hàng ngày, hàng giờ của mỗi đơn vị, cá nhân, sau đó là nhân rộng ra đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Hồ Chí Minh coi đây là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, Người nói: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”<sup>(6)</sup>. Mặt khác, khi thực hiện các nội dung trên, Hồ Chí Minh lưu ý cần phải xây dựng mối quan hệ giữa: đội ngũ cán bộ, đảng viên với nhau; đảng viên với quần chúng nhân dân; cán bộ, đảng viên với nhiệm vụ chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây cũng là giải pháp thiết thực để xây dựng đạo đức trong Đảng. Bởi, chỉ có tấm gương đạo đức mẫu mực, trong sáng của Đảng mới có tác dụng giáo dục, thuyết phục nhân dân ủng hộ,



đi theo Đảng. Khi có niềm tin và sức mạnh nơi quần chúng, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức mới có cơ sở và phục vụ đắc lực, hiệu quả cho việc hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng.

*Hai là*, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận là yêu cầu tất yếu, khách quan để đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Do đó, một mặt cần hoàn thiện xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của Đảng, của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân, bổ sung, chú trọng hệ chuẩn mực dành cho người lãnh đạo, đứng đầu. Mặt khác, cần nâng cao chất lượng các lớp học tập, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chú trọng sự thống nhất, đồng bộ của các chương trình đào tạo gắn với đối tượng, yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Hơn nữa, cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng đề cao tính tự giác trong quá trình tự tu dưỡng của cán bộ, đảng viên cùng với việc xây dựng quy chế làm việc khoa học, xác định rõ trách nhiệm, bổn phận của từng cá nhân, tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, kết quả của công việc cần phải đo lường bằng các chỉ số cụ thể, tránh tình trạng chung chung, hình thức.

Trong thực tiễn, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về việc cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hiệu quả, thiết thực. Gắn nội dung học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước,... Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục theo Kế hoạch 236-KH/BTGTW ngày 23.10.2018 và Hướng dẫn số 85-HD/BTGTW ngày 08.03.2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, lãng phí, những nhiễu, xây dựng văn hóa phục vụ nhân dân.

*Thứ hai, đối với cán bộ, đảng viên:* cần quán triệt nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần có nhận thức và hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc, trong quan hệ với đồng nghiệp và đối với chính bản thân mình như một nhu cầu tự thân, chứ không phải học và làm theo lối phong trào. Từ nâng cao nhận thức phải chuyển thành hành động, thành hiệu quả thiết thực, cụ thể trong phục vụ nhân dân, tự giác nêu gương về đạo đức và phong cách công tác, gây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào dân mà xây dựng đạo đức của tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với chống chủ nghĩa cá nhân, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đó là cách thiết thực nhất để thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh: “Đảng viên thì phải dựa vào nhân dân mà xây dựng Đảng. Tức là: hết lòng ra sức phụng sự nhân dân, tin tưởng vào lực lượng của nhân dân, học hỏi nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân và không một phút nào xa rời nhân dân, cùng nhân dân kết thành một khối. Chống bộp chộp, nóng nảy, quan liêu, mệnh lệnh. Như vậy thì nhất định được nhân dân ủng hộ và việc gì to mấy, khó mấy làm cũng nên”<sup>(7)</sup>. Đối với Trung ương, các cấp ủy và chính quyền địa phương hoàn thiện xây dựng các chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Hơn nữa, cần hết sức chú trọng tới chính sách đối với đội ngũ cán bộ, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất và năng lực cho cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ. Vấn đề kiểm tra, giám sát quản lý nguồn lực trong công tác cán bộ cũng cần được hoàn thiện bằng cơ chế kiểm soát quyền lực để chống mọi hình thức của tình trạng: chạy chức, chạy quyền. Công tác thanh tra cần được tiến hành thường xuyên, cần trọng, hiệu quả để cán bộ, đảng viên phát huy tối đa vai trò trong xây dựng, phát triển Đảng.

*Thứ ba, nhóm giải pháp đối với nhân dân.* Tổng kết 30 năm đổi mới, Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh bài học xuyên suốt và chỉ đạo đường lối phát



triển đất nước: đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của dân, dựa vào dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, năng lực sáng tạo và mọi nguồn lực của dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW mỗi người dân cần biến yêu cầu nâng cao nhận thức, hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nhu cầu phát triển đức và tài của bản thân, góp phần hoàn thiện nhân cách của con người Việt Nam mới. Nhu cầu này phải biến thành hành động tự giáo dục mình, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội; nêu cao trách nhiệm, bổn phận của bản thân đối với gia đình - cộng đồng, coi lợi ích cộng đồng, chủ nghĩa tập thể cao hơn lợi ích cá nhân - gia đình. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng cần có hình thức tuyên dương, khen thưởng xứng đáng các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có giá trị với cộng đồng. Từ đó, tạo ra một phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, có sức lan tỏa lớn, mạnh mẽ đối với xã hội. Mặt khác, phải quyết liệt, tập trung thực hiện khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hàng năm của cấp ủy; kiên trì, quyết tâm giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo vệ quyền lợi của nhân dân... Qua đó, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân vào công tác giám sát hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát hiện sớm các sai phạm và tùy từng mức độ để giáo dục, bồi dưỡng, răn đe và xử lý sự vi phạm đạo đức cách mạng của đội ngũ này, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nhằm đáp ứng được với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Trải qua 90 năm trưởng thành và phát triển, từ Đại hội XII (2016) của Đảng, xây dựng Đảng về đạo đức được khẳng định là mặt thứ tư trong công tác xây dựng Đảng, sánh ngang với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trước thực trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay thì việc Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xem

là nội dung trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là giải pháp có tính bước ngoặt, hướng đến mọi chủ thể của xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là đối với các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, muốn nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cần nhận thức và giải quyết thành công mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng đạo đức trong Đảng với xây dựng Đảng về đạo đức. Tức là xây dựng văn hóa chính trị liêm khiết trong Đảng gắn với đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, lành mạnh, phục vụ nhân dân. Có làm được như vậy thì xây dựng Đảng về đạo đức mới trở thành công tác gốc, là nền tảng để tạo nên sức mạnh nội sinh cho Đảng./.

(1) Bộ Chính trị (2006), *Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7.11.2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”*, <http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/chi-thi-so-06-cttw-ngay-7112006-cua-bo-chinh-tri-ve-to-chuc-cuoc-van-dong-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-2126>, truy cập ngày 04.8.2020.

(2) Bộ Chính trị (2016), *Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*, <http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/chi-thi-so-05-cttw-ngay-1552016-cua-bo-chinh-tri-ve-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-5005>, truy cập ngày 04.8.2020.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam (2019), *10 kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05*, <http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/phong-trao-thi-dua-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/10-ket-qua-noi-bat-sau-3-nam-thuc-hien-chi-thi-05-532495.html>, truy cập ngày 04.8.2020.

(4) Ban Nội chính Trung ương (2020), *Công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019*, <http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/202005/cong-bo-chi-so-nang-luc-canhh-tranh-cap-tinh-pci-nam-2019-307992>, truy cập ngày 04.8.2020.

(5) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2016), *Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng*, <http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xii/bao-cao-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xi-ve-cac-van-kien-dai-hoi-xii-cua-dang-1601>, truy cập ngày 04.8.2020.

(6) Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, Nxb. CTQG, T.15, tr.547.

(7) Hồ Chí Minh (2011), *Sđđ*, T.8, tr.281.